

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
	ผู้มาประชุม				
๑	นายสาโรจน์	โพธิ์ไทย	ประธานสภาฯ	สาโรจน์	โพธิ์ไทย
๒	นายบุญยั้ง	ตานาคำ	รองประธานสภาฯ	บุญยั้ง	ตานาคำ
๓	นายเสวก	โพธิ์ขาว	เลขานุการสภาฯ	เสวก	โพธิ์ขาว
๔	นายกฤษ์	แป๊ะแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	กฤษ์	แป๊ะแก้ว
๕	นายกิตติศักดิ์	รัตตนิเวียร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	กิตติศักดิ์	รัตตนิเวียร
๖	นายอำนาจ	แสนสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	อำนาจ	แสนสุข
๗	นางสาวณัฐสุจีร์	ชูชาติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	ณัฐสุจีร์	ชูชาติ
๘	นายธีรพงษ์	วอนเพียร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	ธีรพงษ์	วอนเพียร
๙	นางสาวลภัสกร	ศรีเอี่ยม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙	ลภัสกร	ศรีเอี่ยม
๑๐	นางสาวจิราพร	แสนสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	จิราพร	แสนสุข
๑๑	นายไพโรจน์	เกิดฤทธิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	ไพโรจน์	เกิดฤทธิ์
๑๒	นายสุเจต	ธนกฤษ์สุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒	สุเจต	ธนกฤษ์สุข
๑๓	นายอำนาจ	ศรีจันทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓	อำนาจ	ศรีจันทร์
	ผู้เข้าร่วมประชุม				
๑	นางพรทิพย์	แสนสุข	นายก อบต.แสนตอ	พรทิพย์	แสนสุข
๒	นายสหพัฒน์	ชวลิตบำรุง	รองนายก อบต.แสนตอ	สหพัฒน์	ชวลิตบำรุง
๓	นายสิงหา	ใจแก้ว	รองนายก อบต.แสนตอ	สิงหา	ใจแก้ว
๔	นายมัน	มีจัน	เลขานุการนายก อบต.	มัน	มีจัน
๕	นายธัญญพัฒน์	ภักพาณิชย์	หัวหน้าสำนักปลัด	ธัญญพัฒน์	ภักพาณิชย์
๖	นายนิวัฒน์	สำอังก์	ผู้อำนวยการกองช่าง	นิวัฒน์	สำอังก์
๗	นางภาวิณี	เล็กอาราม	ผู้อำนวยการกองคลัง	ภาวิณี	เล็กอาราม
๘	นางวิภาวรรณ	จงพิพัฒน์วณิชย์	นักจัดการงานทั่วไป	วิภาวรรณ	จงพิพัฒน์วณิชย์
๙	นางสาวติเบญญา	คำจันทร์	นิติกรปฏิบัติการ	ติเบญญา	คำจันทร์
๑๐	นางสาวภัทรธกานต์	จารุภักดิ์ชยานนท์	เจ้าพนักงานธุรการ ฯ	ภัทรธกานต์	จารุภักดิ์ชยานนท์
๑๑	นายไพศาล	ชูชาติ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔	ไพศาล	ชูชาติ

สาโรจน์ โพธิ์ไทย ประธานสภาฯ	- ดำเนินการจัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และท่านผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านวันนี้ตรงกับ วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นการประชุมสภาสมัย สามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ก่อนเข้าวาระการประชุมขอตรวจสอบ องค์ประชุมก่อนนะครับ ซึ่งวันนี้ สมาชิกสภา ฯ มาครบทุกคนนะครับ ผมขอเปิด การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สาโรจน์ โพธิ์ไทย ประธานสภาฯ	เนื่องจากนายเสวก โพธิ์ขาว ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการตรวจราย งานการประชุม ปัจจุบันท่านได้มาดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาฯ ดังนั้นตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจึงว่างลงผมจึงขอให้สมาชิกสภา เสนอบุคคลท่าน อื่นขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทน นายเสวก โพธิ์ขาว ๑ ท่านครับและขอผู้รับรองด้วยครับ
สุเจต ธนกุลศรีสุข ส.อบต. ม.๑๒	ขออนุญาตท่านประธานผมขอลาออกได้ไหมผมขอลาออกได้ไหมครับ ให้คนอื่นเขาได้มา เป็นแทน ผมหน้าที่เยอะประชุมที่หลายที่ให้เลือกใหม่ทั้งหมดได้ไหมครับ
ไพโรจน์ เกิดฤทธิ ส.อบต.หมู่ ๑๑	ผมนายไพโรจน์ เกิดฤทธิ สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๑๑ ขอเสนอ นายอำนาจ ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ
สาโรจน์ โพธิ์ไทย ประธานสภา ฯ	ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
ลภัสกร ศรีเอี่ยม ส.อบต.หมู่ ๙	ดิฉัน นางสาวลภัสกร ศรีเอี่ยม ส.อบต.หมู่ ๙ ขอรับรองค่ะ
กิตติศักดิ์ รัตตนิเวียร ส.อบต.หมู่ ๒	ผมนายกิตติศักดิ์ รัตตนิเวียร ส.อบต.หมู่ ๒ ขอรับรองครับ
สาโรจน์ โพธิ์ไทย ประธานสภาฯ	สรุปร นายอำนาจ ศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ ๑๓ เป็นคณะกรรมการการตรวจรายงานการ ประชุมแทน นายเสวก โพธิ์ขาว ส.อบต.หมู่ ๕ โดยมีผู้รับรอง ๒ ท่านคือ นางสาวลภัสกร ศรีเอี่ยม ส.อบต. หมู่ ๙ และ นายกิตติศักดิ์ รัตตนิเวียร ส.อบต. หมู่ ๒
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบให้ นายอำนาจ ศรีจันทร์ ส. อบต.หมู่ ๑๓ เป็นกรรมการตรวจรายงานการ ประชุมแทน นายเสวก โพธิ์ขาว ส.อบต.หมู่ ๕ โดยสมาชิกสภายกมือขึ้นทุกคน
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ และรับรอง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

<p>สุเจต ธนกุลศรีสุข ส.อบต. ม.๑๒</p>	<p>-ขออนุญาตท่านประธานรายงานการประชุมเนี่ยะ ท่านประธานไม่ได้ให้คณะกรรมการ ตรวจรับรอง มันไม่มีลายเซ็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมเซ็นชักคน เมื่อท่าน เสวก โพธิ์ขาวออกไปแล้ว เหลือ อีก ๒ คนก็เซ็นได้</p>
<p>ภัทรธกานต์ จารุกัดดีชยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ ฯ</p>	<p>มีคะแต่ไม่ได้ถ่ายแนบมาให้ ขอโทษด้วยนะคะ ครั้งต่อไปจะลงวันที่กำกับไว้ให้และจะเชิญ มาเซ็นตรวจรับรอง ที่ อบต.คะ</p>
<p>สุเจต ธนกุลศรีสุข ส.อบต.หมู่ ๑๒</p>	<p>รายงานการประชุมมันอ่านไม่ได้ครับ เกิดจากอะไร ถ้าเป็นแบบนี้ รายงานการประชุม มัน จะไม่สมบูรณ์นะครับ</p>
<p>ภัทรธกานต์ จารุกัดดีชยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ ฯ</p>	<p>เกิดจากเครื่องถ่ายเอกสารมันชำรุดคะ แจ้งช่างมาซ่อมแล้วต้องรอตตามคิวคะ</p>
<p>สาโรจน์ โพธิ์ไทย ประธานสภา ฯ</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วมีท่าน ใดมีข้อสงสัยอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถ้าทุกท่านรับรองรายงานการประชุม ขอให้ทุกท่านยกมือขึ้นด้วยครับ</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยสมาชิกสภายกมือขึ้น ทุกคน</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓</p>	<p>เรื่อง เพื่อพิจารณา ๓.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะบ้านดอนเข้</p>
<p>สาโรจน์ โพธิ์ไทย ประธานสภา ฯ</p>	<p>-ระเบียบวาระนี้ ขอให้ท่านเลขานุการสภาเป็นผู้ชี้แจงครับ</p>
<p>เสวก โพธิ์ขาว เลขานุการสภา ฯ</p>	<p>อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการ อนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓</p>
<p>สาโรจน์ โพธิ์ไทย ประธานสภา ฯ</p>	<p>สำหรับรายละเอียดระเบียบวาระนี้ ขอเชิญนายธัญญพัฒน์ ภัคพาณิชย์ หัวหน้าสำนัก ปลัด เป็นผู้ชี้แจงครับ</p>
<p>ธัญญพัฒน์ ภัคพาณิชย์ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>เรียนท่านประธานสภา และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะ ครับ สำหรับรายละเอียดวาระนี้ มีดังนี้ครับ สืบเนื่องจากปี ๒๕๖๓ อบต.ได้มีการดำเนินการยื่นขอใช้ที่สาธารณะบ้านดอนเข้ว่า จน ปัจจุบันกระบวนการอยู่ในขั้นตอนของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีเสนอเรื่องให้ผู้ว่าฯ และคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้ความเห็น โดยเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทาง สำนักงานที่ดินจังหวัดมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่ามะกา</p>

แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงให้ห้องการบริหารส่วนตำบลเสนอ
ต่อแก้ไขส่วนของรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยให้เหตุผลว่า ในรายงานการประชุมสภาส่วน
ของมติที่ประชุมยังไม่เกิดความชัดเจนให้เพิ่มเติมรายละเอียด เช่น ใช้ทั้งแปลง หรือ
บางส่วน เนื้อที่ที่จะขอใช้ เนื้อที่ที่เหลือหลังขอใช้ เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องเสนอ
ญัตติเข้าที่ประชุมอีกครั้ง ขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้พูดคุยขอมติในที่ประชุมต่อไปครับ

สารโรจน์ โพธิ์ไทย
ประธานสภา ฯ

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน พิจารณาความเห็นการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ “บ้านดอน
เขว้า” หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา ซึ่งไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เนื้อ
ที่ทั้งหมด ๑๐๓ ไร่ ๑ งาน ๒๕.๔ ตารางวา (ตามทะเบียนที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประเภทราษฎรใช้ร่วมกัน) ขอใช้เนื้อที่บางส่วนจำนวน ๕๖ ไร่ ๒ งาน ๖๖.๘ ตารางวา
เพื่อให้ห้องการบริหารส่วนตำบลเสนอสร้างเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแสนตอ สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะ
และยังคงเหลือเนื้อที่จำนวน ๔๖ ไร่ ๒ งาน ๕๘.๖ ตารางวาคงไว้ตามเดิม หรือไม่ว่าอย่างไร

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒

ขออนุญาตท่านประธานเอกสารที่เราขอเนี่ยะมีลายเซ็นจากท่านผู้ว่าหรือยัง ใครตอบได้
บ้าง

ธัญญพัฒน์ ภัคพาณิชย์
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุญาตครับ ตรงนี้เป็นกระบวนการที่ยังดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้นซึ่งทางจังหวัดได้ส่ง
เอกสารบางส่วนบางตอน ๒ ทาง ส่วนที่ดิน อำเภอท่ามะกาต้องการแก้ไขรายละเอียดใน
ส่วนของอบต.ได้นำเรียนเบื้องต้นเราแก้ไขในส่วนของรายงานการประชุมสภาให้ชัดเจนขึ้น
ว่าเรามีเนื้อที่ ที่ใช้เท่าไร ในวันที่ตามแผนที่ ที่ส่งให้ท่านสมาชิกซึ่งร่างวัดได้มีการร่างวัด
ไปหมดแล้ว ๕๖ไร่ ๒ งาน ๖๖.๘ ตารางวา ในส่วนของที่ที่เหลือใช้ ที่ท่านประธานสภา ฯ
ได้บอกไว้ ๔๖ ไร่ ๒ งาน ๕๘.๘ ตารางวา แล้วจากนี้จะส่งเรื่องเข้าไปให้คณะกรรมการ
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานลงนามจะพิจารณามีการลงนามอีกที
หนึ่งครับ

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒

๔๕ ไร่ ไม่ใช่ ๔๖ ไร่

ติเบญญา คำจันทร์
นิติกรปฏิบัติการ

มันจะมีส่วนเหลืออีกนิดหน่อย มันจะข้ามฝั่งไปหน่อย มันแค่ ๑๐๒ ไร่

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่.๑๒

ที่เราขอพื้นที่สร้าง อบต. แต่เราได้สร้างไปแล้วนั้น คือตรงนี้เราผิดเรายอมรับว่าเราผิดตอน
นั้นไม่รู้วิธีการอะไรตั้งหน้า ตั้งต้ายึดกันอย่างเดียว ยึดที่มาจากพื้นที่เกษตร ถ้าจะเอาพื้นที่
ตรงนี้สร้าง อบต.ผมเห็นด้วยแต่ถ้าจะเอาพื้นที่ตรงนั้นมาสร้างใหม่อย่างพึ่งสร้างให้มีลายลัก
อักษรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเราให้ใช้พื้นที่ได้ ตามหน้าที่อบต.จะใช้สร้างอะไร ทำ
อะไรหรือจะต่อเติมจะสร้างอาคาร ที่มีอยู่แล้วก็ให้มีอยู่แบบนี้ แต่สร้างใหม่อย่างพึ่งสร้าง

เพราะว่าทางผู้ว่ายังไม่ได้เซ็น ผมคัดค้าน ผมจะบอกให้สมาชิกรู้ว่า ผมได้คุยกับทางท้องถิ่นแล้วคือ สร้างใหม่เนี่ยะ ของเก่าสร้างในพื้นที่เรา แต่สร้างใหม่อย่างพึ่งสร้าง ผ่านสภาไป มันจะมีปัญหาสภาต้องรับผิดชอบ ใครยกมืออะ

ไพโรจน์ เกิดฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ ๑๑

เรียนท่านนายก คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการนี้ก็ถือว่าผมขอเสนอแนะแล้วกันนะครับให้ทางนายก คณะผู้บริหารเรียกประชุมประชาคมผู้นำชุมชนเรียกประชาคม หมู่ ๖ กับ หมู่ ๑๒ ถือเป็นเจ้าของพื้นที่มาประชาคม กำหนด ผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่น ท่านสมาชิก คณะกรรมการ เรียกประชาคมแล้วค่อยมาขอมติที่ประชุมสภา เพราะว่าผมยอมรับว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องว่ามันเป็นมาอย่างไร หรือว่าทุกท่านว่าอย่างไร เห็นพ้องต้องกับผมไหม อบต.หมู่ ๙ อบต.หมู่ ๑๐ เราไม่รู้เลย ยกมือส่งเดชไปเหมือนท่านสุเจตว่า ถ้าผิดขึ้นมามันจะยุ่ง ขอให้กำนันรู้ ผู้ใหญ่ต่อมรู้ว่าจะขอพื้นที่เราเรียกประชาคมเลย ในหมู่เดียวกันก็ได้ครับ หรือ เรียก ทั้ง ๒ หมู่ มาพร้อมกันเลยครับ ผมมีข้อเสนอแนะเพียงเท่านี้ครับ

ติเบญญา คำจันทร์
นิติกรปฏิบัติการ

เราได้ทำการประชาคมประชาชน แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาแล้วค่ะ

สาโรจน์ โพธิ์ไทย
ประธานสภา ฯ

เราผ่าน เราข้ามขั้นตอนนั้นมาแล้วครับ มันเลยมาแล้วที่ว่าเรียกประชาคม

ไพโรจน์ เกิดฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ ๑๑

ตอนนั้นเขาคัดค้านกันอยู่นะครับ ผู้นำแต่ละหมู่เอาแผนที่ให้เขาดูกันบางคนก็ไม่เห็นชอบ เอแผนอันนี้ให้เขาดูลองอีกครั้งป่าว ว่า ม.๖, ม.๑๒

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒

เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์อยู่
ผมจำได้ว่าท้องถิ่นเขาเอาคนมาตรวจ เอาพวกที่เดินมาดู เขามีวัวเต็มเลย มีเป็น ๑๐๐ ตัว เขาเลี้ยงสัตว์อยู่ เขาเลยไม่กล้าเซ็นให้

ติเบญญา คำจันทร์
นิติกรปฏิบัติการ

เซ็นอะไร

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒

เซ็นรับรองจะให้พื้นที่เรา เขาไม่กล้าเซ็นเพราะเขามาตรวจอยู่ แล้วมันมีวัวมาเลี้ยงที่ตรงนี้ มันเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์

ธัญญาพัฒน์ ภัคพาณิชย์
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุญาตครับท่านสุเจต คือขั้นตอนที่ท่านพูดมาเราได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วครับ ตอนนี้คือทางจังหวัดขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ว่า พื้นที่ขอใช้ กับพื้นที่ที่เหลือมันเท่าไร แค่นั้นเองครับ ตอนนี้สู่กระบวนการที่จะเห็นชอบของทางจังหวัดแล้วมันผ่านแล้ว แล้วผมเชื่อว่าตรงที่ทั้งหมด อบต. รพ.สต. ก็คืออานสงค์จากที่สร้างกันมา เราไม่มีการหมกเม็ดแต่อย่างใดเราจึงขอความเห็นชอบตรงนี้ส่งให้จังหวัดพิจารณาต่อไป จังหวัดเขายึดมติเดิมขอเพิ่มเติมรายละเอียดตรงนี้เท่านี้ครับ

<p>สุเจต ธนกุลศรีสุข ส.อบต.หมู่ ๑๒</p>	<p>ต้องให้สภายกมือเห็นชอบ</p>
<p>ธัญญพัฒน์ ภัคพาณิชย์ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>ในรายละเอียดที่เพิ่มเติมไม่ได้ทำผิดอะไร ขอแก้ไขอีกนิดหน่อย</p>
<p>สุเจต ธนกุลศรีสุข ส.อบต.หมู่ ๑๒</p>	<p>ผมให้ความเห็นชอบว่าสร้างที่เดิมที่มีอยู่แล้วสร้างไป แต่ว่าเนื้อที่ที่เหลือผมยังไม่ให้สร้าง อะไร</p>
<p>สาโรจน์ โพธิ์ไทย ประธานสภา ฯ</p>	<p>ขั้นตอนที่ท่านสุเจตพูดมันยังไม่ถึงครับท่านสุเจต ถ้าจะสร้างก็ต้องผ่านสภาอยู่แล้วครับ</p>
<p>สุเจต ธนกุลศรีสุข ส.อบต.หมู่ ๑๒</p>	<p>ผมพูดไว้ก่อน บันทึกไว้ในวาระการประชุมให้ผมด้วย</p>
<p>สาโรจน์ โพธิ์ไทย ประธานสภา</p>	<p>ผมว่ามันคนละช่วงกันแล้วนะครับ มันมี ๒ ช่วงครับ</p>
<p>สุเจต ธนกุลศรีสุข ส.อบต.หมู่ ๑๒</p>	<p>เราต้องพูดกันไว้ก่อน เพราะนานๆ จะประชุมที่</p>
<p>สาโรจน์ โพธิ์ไทย ประธานสภา ฯ</p>	<p>มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ประชุมสภา</p>
<p>สุเจต ธนกุลศรีสุข ส.อบต.หมู่ ๑๒</p>	<p>ถ้ามีปัญหาอะไรสภายกมือเห็นด้วยสภาผิดหมด ผมโต้แย้งไว้ก่อน แล้วบันทึกในวาระการ ประชุมให้ผมด้วย ถ้าวันหลังมันเกิดความผิดพลาดผมบันทึกคัดค้านไว้แล้ว</p>
<p>สาโรจน์ โพธิ์ไทย ประธานสภา ฯ</p>	<p>เชิญเลขามั่นครับ</p>
<p>มั่น มีจั่น เลขานายก ฯ</p>	<p>ในกรณีนี้ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าใจด้วยนะครับว่าเราได้ทำประชาคมมาแล้ว ถูกต้องแล้วที่จริงที่ดินมัน ๑๐๐ กว่าไร่ แต่ที่ที่ทำเนี่ยเราทำให้มันถูกต้องตามกฎหมาย บริเวณที่เราสร้างเท่านั้นเองซึ่งอีก ๕๐ ไร่ก็ยังเหลืออยู่ ใครก็สามารถเอาวัวมาเลี้ยงได้ เพราะเราไม่ได้เอาทั้งหมด เราเอาแค่ ๕๐กว่าไร่ ที่ก่อสร้างเราก็ประชาคมผ่านขั้นตอน หมดแล้วเพียงแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตให้สภารับรู้ รับทราบตามขั้นตอนของทางกฎหมายก็ เป็นไปตามนี้ครับ</p>
<p>สุเจต ธนกุลศรีสุข ส.อบต.หมู่ ๑๒</p>	<p>ขอมติให้พวกผมยกมือ สมาชิกยกมือ ไร่ที่สร้างอยู่แล้วผมยกมือให้ แต่ที่สร้างใหม่ คือยัง ไม่มีการเซ็นเอกสารอะไรมาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผมไม่ยกมือให้</p>

<p>สารโจน์ โปธิ์ไทย ประธานสภา ฯ</p>	<p>ท่านสุเจตครับ ขอให้ท่านทำความเข้าใจคือเราขอที่ดินครับ เรายังไม่ได้สร้างอะไร</p>
<p>สุเจต ธนกุลศรีสุข ส.อบต. ม.๑๒</p>	<p>ผมพูดกันไว้ก่อนไง ๒-๓เดือนประชุมที่เกิดมันมีงบอะไรมาสร้าง ชาวออกมาว่าจะสร้างสนามกีฬาในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p>
<p>สารโจน์ โปธิ์ไทย ประธานสภา ฯ</p>	<p>ข่าวของท่านบางที่ไม่ได้กรอง</p>
<p>สุเจต ธนกุลศรีสุข ส.อบต.ม.๑๒</p>	<p>ข่าวผมกรองครับ ทราบว่าพฤศจิกายนจะสร้างสนามกีฬาทำสนามฟุตบอล</p>
<p>สารโจน์ โปธิ์ไทย ประธานสภา ฯ</p>	<p>มันจะผ่านสภาเร็วขนาดนั้นเลยหรือครับ</p>
<p>สุเจต ธนกุลศรีสุข ส.อบต.ม.๑๒</p>	<p>ไม่รู้อะ เขาวิ่งเต้นกันอยู่ เดี่ยวประธานก็รู้เองแหละ ผมเห็นด้วยที่จะสร้างอยู่แล้วก็สร้างไป คือเราเห็นด้วยแต่พื้นที่อยู่ข้าง ๆ ไร่คงเดิมไปก่อนถ้าจะมีโครงการสร้างอะไรต้องให้มีลายเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นลายลักอักษรมาก่อนมอบพื้นที่ให้เราให้ถูกต้อง โดยผู้ว่าเซ็นอะไรมาให้เรียบบร้อยสภาเห็นด้วยถ้าไปสร้างโดยที่ว่าไอนั้น ผมไม่รับถ้ามันมีผิดพลาดอะไรบอกว่าสภาก็มีเรื่องราวอะไรกันผมไม่รับผิดชอบ ถ้าสมาชิกสภาก็มีรับผิดชอบไปฝากสมาชิกไว้แค่นี้แหละครับ จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมให้ผมด้วยนะครับ</p>
<p>สารโจน์ โปธิ์ไทย ประธานสภา ฯ</p>	<p>มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตขอใช้ที่ดินสาธารณะบ้านดอนเข้ว่าขอให้สมาชิกสภาก็มีขึ้นด้วยครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติเห็นชอบ ไม่ขัดข้องและเห็นสมควรให้มีการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “บ้านดอนเข้ว่า” หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแสนตอ อำเภอกำมะกา ซึ่งไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เนื้อที่ทั้งหมด ๑๐๓ ไร่ ๑ งาน ๒๕.๔ ตารางวา (ตามทะเบียนที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทราษฎรใช้ร่วมกัน) ขอใช้เนื้อที่บางส่วนจำนวน ๕๖ ไร่ ๒ งาน ๖๖.๘ ตารางวา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอสร้างเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะ และยังคงเหลือเนื้อที่จำนวน ๔๖ ไร่ ๒ งาน ๕๘.๖ ตารางวาคงไว้ตามเดิม เป็นเอกฉันท์โดยสมาชิกสภาก็มีขึ้นทุกคน</p>
<p>๓.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะบ้านดอนเข้ว่า</p>	
<p>สารโจน์ โปธิ์ไทย ประธานสภา ฯ</p>	<p>สำหรับระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ</p>

- เสวก โพธิ์ขาว
เลขานุการสภา ฯ
- อาศัยอำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ
การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๕๐
- สาโรจน์ โพธิ์ไทย
ประธานสภา ฯ
- ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงด้วยครับ
- ธัญญพัฒน์ ภัคพานิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
- สำหรับระเบียบวาระนี้ สืบเนื่องจากปี ๒๕๖๓ อบต.ได้มีการดำเนินการยื่นขอถอนสภาพที่
สาธารณะบ้านดอนเขว้า จนปัจจุบันกระบวนการอยู่ในขั้นตอนของสำนักงานที่ดินจังหวัด
กาญจนบุรีเสนอเรื่องให้ผู้ว่าฯและคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้เห็น โดยเมื่อวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดมีหนังสือแจ้งให้อำเภอท่อมะกอกแก้ไข
เพิ่มเติมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงให้องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
แก้ไขส่วนของรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยให้เหตุผลว่า ในรายงานการประชุมสภาส่วน
ของมติที่ประชุมยังไม่เกิดความชัดเจนให้เพิ่มเติมรายละเอียด เช่น ถอนสภาพทั้งแปลง
หรือบางส่วนเนื้อที่ที่จะขอถอนสภาพ เนื้อที่ที่เหลือหลังถอนสภาพ เป็นต้น จึงมีความ
จำเป็นที่ต้องเสนอญัตติเข้าที่ประชุมอีกครั้ง
- สาโรจน์ โพธิ์ไทย
ประธานสภา ฯ
- ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาความเห็นการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
“บ้านดอนเขว้า” หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแสนตอ อำเภอท่อมะกอก ซึ่งไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่
หลวง เนื้อที่ทั้งหมด ๑๐๓ ไร่ ๑ งาน ๒๕.๔ ตารางวา (ตามทะเบียนที่สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ประเภทราษฎรใช้ร่วมกัน) ให้มีการขอถอนสภาพที่ดินเนื้อที่บางส่วนจำนวน ๕๖
ไร่ ๒ งาน ๖๖.๘ ตารางวา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอสร้างเป็นที่ตั้งอาคาร
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อประโยชน์สาธารณะ และยังคงเหลือเนื้อที่จำนวน ๔๖ ไร่ ๒ งาน ๕๘.๖ ตารางวา
คงไว้ตามเดิม หรือไม่อย่างไร
- สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒
- ท่านประธานอ่านผมกึ่ง อ่านว่าต่อเติมสิ่งปลูกสร้าง ช่วงทำยอะถ้าสร้างใหม่ผมไม่เห็น
ด้วยนะบันทึกไว้ในรายงานการประชุมไว้ด้วย
- สาโรจน์ โพธิ์ไทย
ประธานสภา ฯ
- ครับเดี๋ยวบันทึกไว้ในรายงานการประชุมให้ครับ
- สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒
- ถ้าสร้างใหม่ไม่ให้สร้าง ผมไม่เห็นด้วย ถ้าต่อเติมผมเห็นด้วย ถ้าจะขอพื้นที่มาสร้างใหม่ผม
ไม่เห็นด้วยครับ
- สาโรจน์ โพธิ์ไทย
ประธานสภา ฯ
- ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

<p>มติที่ประชุม</p>	<p>มีมติเห็นชอบไม่ขัดข้องและเห็นสมควรให้มีการขออนุญาตที่ดินสาธารณประโยชน์ “บ้านดอนเขว้า” หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา ซึ่งไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ตามทะเบียนที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทราษฎร์ใช้ร่วมกัน) เนื้อที่ทั้งหมด ๑๐๓ ไร่ ๑ งาน ๒๕.๔ ตารางวา ให้มีการขออนุญาตที่ดินเนื้อที่บางส่วนจำนวน ๕๖ ไร่ ๒ งาน ๖๖.๘ ตารางวา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอสร้างเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะ และยังคงเหลือเนื้อที่จำนวน ๔๖ ไร่ ๒ งาน ๕๘.๖ ตารางวาคงไว้ตามเดิม เป็นเอกฉันท์ โดยสมาชิกสภาภูมิ้องขึ้นทุกคน</p>
<p>สุเจต ธนกุลศรีสุข ส.อบต.หมู่ ๑๒</p>	<p>ที่แปลงนี้มันมีใบที่ดิน มีโฉนดที่ดินใหม่ครบที่เราคัดรอบแรก</p>
<p>สาโรจน์ โพธิ์ไทย ประธานสภา ฯ</p>	<p>ไม่มีครับ</p>
<p>ติเบญญา คำจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ</p>	<p>มีแต่ทะเบียนคุม ที่มันตกรสำรวจ เมื่อก่อนมันเป็นที่ยของจัดรูปอำเภอออกมาสำรวจออกโฉนดที่มันคาบเกี่ยวกันเขาเลยไม่ได้ออกโฉนดให้ตอนหลังมาประกาศยกเลิกอำเภอก็ไม่ได้ลงระบบ</p>
<p>สุเจต ธนกุลศรีสุข ส.อบต.หมู่ ๑๒</p>	<p>เคยมีการสำรวจไปรอบหนึ่งแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันมีใบที่ดินใหม่ มีเอกสารสิทธิ์อะไรไหม</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p>	<p>เรื่องรายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕- เมษายน ๒๕๖๖</p>
<p>สาโรจน์ โพธิ์ไทย ประธานสภา ฯ</p>	<p>สำหรับระเบียบวาระนี้ขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจงครับ</p>
<p>ภาวิณี เล็กอาราม ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับรายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-เมษายน ๒๕๖๖ ตามรายการนั้นะคะ รายรับประมาณการทั้งสิ้น ๔๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ณ ตอนนี้มีเงินเข้ามา ๒๙,๗๗๘,๙๐๘.๘๑ .-บาท มีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ๕๕๓,๗๓๕.- บาท จะแยกรายการไว้ในแผ่นที่ ๒ นะคะ ซึ่งประกอบไปด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุงบประมาณจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี ๔๐,๐๐๐.- บาท ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๑๑ งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๔๖๕,๐๐๐.- บาท ๓. โครงการสนับสนุนค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้งบประมาณ จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แสนตอ จำนวน ๔๘,๗๓๕.- บาท

ส่วนรายจ่ายประมาณการไว้ที่ ๔๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เหมือนกันค่ะ รายจ่ายจริงรวมทั้งสิ้น ๒๓,๖๕๓,๗๐๙.๕๙.- บาท ก็คือตอนนี้มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น ๖,๑๒๕,๑๙๙.๒๒.- บาท มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒

มีเงินเหลือใช้อะไรได้มั่ง

ภาวิณี เล็กอาราม
ผู้อำนวยการกองคลัง

เดี๋ยวจะทำข้อบัญญัตินะคะ คุยกับนายกแล้วเดี๋ยวจะทำสอปรลงกระเช้าเพราะระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเปลี่ยนแปลงจะดำเนินการภายใน ๑-๒ เดือนนี้ค่ะ

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒

ซื้อรถกระเช้ามันประชุมไว้ ๒ ล้านกว่า ถ้าเงินเหลืออยากได้หิ้นคลุกเพราะงวดที่แล้วได้มาแค่ ๖-๗ เทียว

ภาวิณี เล็กอาราม
ผู้อำนวยการกองคลัง

ต้องดูว่ามีเงินเหลือหรือเปล่าเพราะมันเข้าระบบ E-bidding ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒

เราอยากได้เอาไปซ่อมแซมถนนช่วงบ้านผู้ช่วยหลี่ ถนนมันทรุด มันเอียงไปแถบหนึ่ง แล้วอยากได้หิ้นคลุกซัก ๒๐ เทียวเอามาใส่ไว้ไม่ให้ถนนมันเอียงมากกว่านี้ รถมาสวนกันก็ไม่ได้ไม่กล้าเบี่ยงหลบ กลัวจะตกถนน ทำข้างหน้าก่อน แล้วมาลาดยางที่หลังรถหนักวิ่งผ่านมันเลยยุบหมดเลยถ้ามีคือเราอยากได้ ๒๐ เทียว

ภาวิณี เล็กอาราม
ผู้อำนวยการกองคลัง

ก็ต้องรอเงินเหลือจ่ายนะคะถ้ามีเงินเหลือจ่ายหรือเงินที่มีตั้งไว้ จะนำเสนอคณะผู้บริหารเพื่อแจ้งให้สภาทราบต่อไปค่ะ

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒

เหลือซัก ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ขอก่อน ให้หมู่ ๑๒ ก่อนงวดที่แล้วงบประมาณได้น้อยได้แค่ไฟ

ไพโรจน์ เกิดฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ ๑๑

อยากทราบว่าทาง อบต.เสนอต่อ งตการเก็บภาษีที่ดินเป็นเวลาเท่าไรแล้วครับ แล้วจะเริ่มเก็บเมื่อไหร่ ปีไหนครับ ชาวบ้านเขาฝากถามมาครับ

ภาวิณี เล็กอาราม
ผู้อำนวยการกองคลัง

ไม่ได้ตั้งเก็บนะคะแต่ว่ามันไม่ถึงเกณฑ์มันเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ไพโรจน์ เกิดฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ ๑๑

ที่ปลูกอ้อย ที่ไร่ ที่นา เคยเสียไร่ละ ๕ บาท

ภาวิณี เล็กอาราม
ผู้อำนวยการกองคลัง

เข้าใจคะซึ่งมันเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินทำกินการเกษตรสมมุติว่าราคาประเมินเกิน ๕๐ บาทถึงจะเสียภาษี ตอนนี้นักเว้นให้อยู่ยังเข้าข่ายในข้อยกเว้นอยู่

ไฟโรจน์ เกิดฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ ๑๑	ยังไม่มีข้อกำหนดดยกเลิกใช้ไหมครับชาวบ้านถาม
ภาวิณี เล็กอาราม ผู้อำนวยการกองคลัง	ใช้คะถ้าทำการเกษตรนะคะมันเป็นกฎหมายเลยคะ ถ้าทำการเกษตรนะคะ
สุเจต ธนกุลศรีสุข ส.อบต. หมู่ ๑๒	ถ้าที่ สปก ละ เสียไหม
ภาวิณี เล็กอาราม ผู้อำนวยการกองคลัง	ที่ สปก.ไม่มีโฉนดไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่ถ้าเรามีเอกสารสิทธิ์ เราจะได้รับการยกเว้นตามประมวลกฎหมายอาญา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ของ สปกของ ภท. จะไม่มีเอกสารสิทธิ์คนที่อยู่ คนทำจะต้องมาเสียภาษีเพื่อมาแสดงสิทธิ์ว่าเรามีที่ดินอยู่เราครอบครองอยู่ซึ่งทางแสนตอของเรา ไม่มีที่ สปก. แต่ว่า ถ้าทำการพาณิชย์ โรงงาน บ้านเช่า จะต้องเสียภาษีแต่ถ้าทำการเกษตรไม่ต้องเสียภาษีคะ ไม่เกินราคาประเมิน ๕๐ ล้านบาท ค่ะ
ไฟโรจน์ เกิดฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ ๑๑	ยังกับเสียห้อย ต้องเสียภาษีไหม
ภาวิณี เล็กอาราม ผู้อำนวยการกองคลัง	เสียในเรื่องประกอบกิจการ เราใช้ราคาประเมินซึ่งไม่ได้สูงคะ
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่อง อื่น ๆ
สาโรจน์ โพธิ์ไทย ประธานสภา ฯ	ขอเชิญ อบต.ไฟโรจน์ เกิดฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ ๑๑ ครับ
ไฟโรจน์ เกิดฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ ๑๑	ขอย้อนกลับไปเรื่องเอกสาร ถือว่าเป็นครั้งแรกของท่านเลขานุการสภาฯแล้วกันนะครับ ครั้งหน้าขอให้ถ่ายแบบชัดๆ นะครับ เรียบร้อยกว่านี้นะครับ
เสวก โพธิ์ขาว เลขานุการสภา ฯ	เครื่องถ่ายเอกสารมันเสียครับ ไว้คราวหน้าจะปรับปรุงแก้ไขให้ครับ
สุเจต ธนกุลศรีสุข ส. อบต.หมู่ ๑๒	บอกเลขาสภาไม่ได้ ต้องบอกนายก ให้ซื้อใหม่ เครื่องละไม่กี่แสนเอง ซื้อแบบดีๆ ถ่ายเอกสารสีมาเลย ถนนหมู่ ๓ ที่วางท่อข้างทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำข้างไม่ได้ถ่ายระดับผมไปดูมาตลอดเราไปตรวจ เราไปเจอ ทุกโครงการแม้แต่ของกำนันน้องเล็กก็ตรวจฝากช่างด้วยว่าลูกน้องช่างไม่ได้ไปดูการทำงานเลย ไปดูไปถ่ายรูปแล้วก็กลับ ต้องไปชี้ แบบนั้น แบบนี้ ทำตรงนี้แบบผมผมจะไปชี้เลย

กฤษณ์ แป๊ะแก้ว
ส.อบต.หมู่ ๑

ผมเห็นด้วยครับ

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒

ผอ.บอล เราอยู่ตรงนี้เรามีลูกน้อง ๒ คนคุณต้องไปดู คุณต้องไปคุมไปบอกเขาอันนี้ทำได้ อันนี้ทำไม่ได้ผมไปดูทุกวันถ่ายรูปมาทุกขอตผมเปิดรูปให้นายกดู ถ้าผมไปร้อง ปปช.งานเข้า เพราะว่าเงินภาษีของเรา ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ทำสภาพแบบนี้หรือ ผอ.บอลต้องไปดูไม่ต้องให้ผมพูดฝากข้างว่าลูกน้องช่างหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานดูด้วยงานมันออกมาดีหรือเปล่าการเทศคอนกรีต เขาไม่ได้อัดบดข้างบนอะ แต่ว่าแบบของ ผอ.บอลมีอัดบด มาให้บนหน้าท่อผมเลยต้องถาม ถ้าไม่มีผมไม่ว่าถ้ามีคือเท ทำผิดไม่ได้ไม่ได้อัดบดแต่ที่กำนันน้องทำเขาทำอัดบดให้

นิวัฒน์ สำอางค์
ผอ.กองช่าง รก.ปลัด
อบต.แสนตอ

ถ้ามันไม่แน่นเดี๋ยวมันมีการประกันอยู่เดี๋ยวมานมาแก้ไขให้ครับ

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒

เราพูดตามความจริงก่อน เรื่องเสียหายเดี๋ยวลอยกว่ากันใหม่ บอกไว้ว่ามันได้อัดบดเพราะผมอยู่กับมันตลอดผมเปลี่ยนรถไปดูทุกวัน ตรงบ้าน อบต.กฤษณ์ แป๊ะแก้ว หมู่ ๑ ผมยังไปแนะนำ อบต.กฤษณ์ เลยว่าผมไม่ได้ไปโจมตีผู้รับเหมานะเราคุยต่อหน้ากันแก้ไขคือแก้ไข

กฤษณ์ แป๊ะแก้ว
ส.อบต.หมู่ ๑

ผมเห็นด้วยช่างอะครับทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ทุกคนกินเงินภาษีประชาชนเวลาทำงานให้มันตรงเวลาซักนิด หนึ่ง ผู้รับเหมาเข้า แจ้งผู้นำท้องที่หน่อยก็ดีครับ นี้อะไรช่างไม่มาดูเลย

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒

ผมว่าแต่ผอ.บอลจริง ๆ ผอ.บอลก็ไม่เคยว่า ไม่เคยสั่งลูกน้องให้ผมเห็นเลย ให้ถูกใจเลยซักงาน

นิวัฒน์ สำอางค์
ผอ.กองช่าง รก.ปลัด
อบต.แสนตอ

ผมรับผิดชอบแทนลูกน้องละกันนะครับเดี๋ยวงานหน้า มันต้องใช้เทคนิคละเอียด ๆ ผมจะเป็นผู้ควบคุมงานเองครับ

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒

ผอ.บอลพูดถูกใจผม ผมไปตรวจงานหน้าผมต้องเจอผอ.บอลนะครับ ผมขอถามอีกหนึ่งเรื่องครับ ถ้าวางท่อ๑๐ ลูกขึ้นไปต้องมีบ่อพักไหมครับ

นิวัฒน์ สำอางค์
ผอ.กองช่าง รก.ปลัด
อบต.แสนตอ

การวางท่อข้ามถนนมันมีมาตรฐานของมันอยู่ การวางท่อข้ามตลอดถนนถ้าจะฝังท่อข้ามหลายลูกให้ใช้ท่อระดับ๑ เมตรขึ้นไปคนสามารถลอดไปได้

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒

ตรงแสนตอเรา ที่วางท่อ ๑๕ ลูกฝังแล้วน้ำมันเข้าครึ่งท่อถ้าตันขึ้นมาแล้วจะทำความสะดวกมันยังงตรงนั้นมันจะยากเพราะมันไม่มีบ่อพัก งานตรงนั้นตรงร้านปทุมบิวตี้ผมไม่เข้าใจทางออกมันอยู่ตรงไหนรู้อีกทีคือกำนันน้องโทรบอกว่าก็เตีตมาตรวจงานผมวางท่อแล้วผมก็มาดูมันไม่มีบ่อพักผมบอกกำนันน้องไม่มีบ่อพักถ้ามันตันมันจะทำยังไง กำนันบอกว่าน่าจะทำได้มุดเข้าไปแล้วใครจะมุดมันมีน้ำอยู่ครึ่งท่อ

- นิวัฒน์ สำอางค์
ผอ.กองช่าง รก.ปลัด
อบต.แสนตอ
- ยังกับของทางหลวงที่มันข้ามถนนมีท่อข้ามถนน ๘๐ เซนเป็นร้อยท่อเลยนะครับ
- สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒
- ผมเข้าใจ ยิ่งกับเราเขียนแบบไปแล้ว ซื้อม่อพักซ้กลูกราคาไม่ต่างกับท่อเท่าไร
- นิวัฒน์ สำอางค์
ผอ.กองช่าง รก.ปลัด
อบต.แสนตอ
- ที่เราวางคู่ครับ
- สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒
- ดึงเข้าไปใน ๑๕ ท่อน
- นิวัฒน์ สำอางค์
ผอ.กองช่าง รก.ปลัด
อบต.แสนตอ
- ถ้า ๑ เมตรไม่มีปัญหาครับ สามารถทำความสะอาดได้ครับ
- สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒
- ใส่บ่อพักซ้กลูกหนึ่ง ผมเคยบอกช่างไว้แล้วว่าตรงนั้นทำไมไม่ใส่เขาเรียกท่อล๊อค ท่อก็ไม่ล๊อคเดี๋ยวมันก็หลุดเพราะผมไปดูมาผมก็บอกว่าต่อท่อให้สนิทนะ ไม่สนิทเดี๋ยวมันจะแตกมันเป็นทรายทรายเจอน้ำเขาเดี๋ยวมันจะหลุดเอาเพราะมันยาปูนไว้ด้านบนด้านล่างไม่ได้ยาปูนไว้
- นิวัฒน์ สำอางค์
ผอ.กองช่าง รก.ปลัด
อบต.แสนตอ
- ตอนเทผมไปดู เทแล้วเขาเอาลงเลย
- สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒
- ไม่ใช่ ผอ.บอลพูดผิดแล้ว ผอ.บอลไม่ได้ไปดูไม่ได้เทเลยแล้วลงเลย เข้าอีกวันถึงเอาท่อลง กำหนดทำไมไม่เทอีกหน่อย กำหนดบอกว่าเท ๒.๕ เซนติเมตรแล้ว ถ้าเทวางท่อเสร็จจายลง เฉพาะข้างบน ทำไมไม่ยกลงมาข้างล่างอีกหน่อยให้มันเลยลอยแตกด้านในก็ไม่ได้ยา ผมอธิบายเพราะผมไปดูมาตลอด แล้วต่อท่อเสร็จเวลาแม่โคโรมันลงมันมีการแตกเสียหาย มันจะเป็นรูช่างไม่ได้ปิดผมบอกให้เขาปิดให้ซ่อมให้เลย ที่ผมพูดคือลูกน้องช่างไม่อยู่ถ้าอยู่ก็คือบอกให้เขาปิดช่องนั้น ช่องนี้ คือกำหนดเขาอมสู้อย่าง เขาไม่เคยเกี่ยงเลย ไม่เคยเสียตายของ ไม่เคยเสียตายวัสดุผมรู้ ผมคุยกับเขามาตลอด อันนี้ปูนมากไป น้อยไป การทำงานเขาเพิ่มเติมให้ตลอดไม่เคยงี่เง่า เหมือนบริษัทอื่น อ่างนั้น นั่นนี้ ขาดทุน ทำไมเหลือกำไร ขาดทุนอะไรไม่รู้กำหนดไม่เคยพูดเรื่องขาดทุนผมนับถือเขาเลย ผมคุยปะหน้ามาผมเข้าใจเลยว่าเขาเป็นคนสู้ไม่ว่าเรื่องการทำงาน ที่ดีคือ ช่าง ลูกน้องช่างไม่ได้ไปดูเลย เขาทำตามที่เราแนะนำลูกน้องเขาได้ใช้ท่อหลบตลอด ไม่เคยพูดคุยกับผมเลยหลบตลอด เจอหน้าหนี เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปคอยแนะนำว่าอันนี้ดีไหม อันนั้น ทำยังไง เจ้าหน้าที่

เป็นงานใหม่การวางท่อทำยังไงให้มันพอดี ไม่มีเหลือให้ดินลงเลยขุดเก่งจริงแมคโครขุด
เสมอพอดีแปะเลย ผู้รับเหมาสุดยอดเลย ทำถนนเราพังซึกกว่ากว่า ๆ เอาปูนมาเทให้ไม่รู้
ก้านน่อง หรือผู้รับเหมา

นิวัฒน์ สำอางค์
ผอ.กองช่าง รก.ปลัด
อบต.แสนตอ

ช่างเทครับ

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒

ปูนเหลือให้ไปเทให้ที่ทำไมช่างทำแบบนี้บ่อพักลูกหนึ่งแยะเสียหมดเลย แยะใส่ขอบบ่อตัด
วางขอบเหล็กลงไป ไม่ได้ทำงานตามระดับ แต่ขุดตามใจแยะเสียหมดเลย

นิวัฒน์ สำอางค์
ผอ.กองช่าง รก.ปลัด
อบต.แสนตอ

ที่รู้ปัญหามาคือว่าเราจากที่สูงที่นี้พอไล่ระดับไป พอถึงตรงที่มีปัญหาตรงนั้นมันเริ่มสูงและ
มาประมาณ ๒๐ เซนติเมตร จากนั้นถนนนี้ที่ผมบอกว่าแก้ไขแบบนี้ให้ตกลงไปอีกหน่อย
ถ้าคิดมากกว่านี้มันจะไม่ไหลลงไปแล้วเราเหมือนว่าย้อนจะเข้าใจไหมครับ พื้นที่ตรงนั้น
มันเป็นต่ำที่ว่าน้ำซัง ผมเลยให้ตกลงไปให้มากที่สุด ขั้นตอนต่อไปจะให้เป็นการไล่ระดับ
แบบบ่อต่อบ่อครับ คือระดับยังไม่ได้แล้วมันก็มีปัญหาเรื่องระดับอยู่

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต. หมู่ ๑๒

ตรงโคกสูงน้ำมันเข้าไหม ที่มันขวางท่อลอยขึ้นมาเสมอถนนเลยอะ

นิวัฒน์ สำอางค์
ผอ.กองช่าง รก.ปลัด
อบต.แสนตอ

อันนั้นก็ถนนตรงนั้นมันเป็นร่องล้อยู่เดี่ยวน้ำมันจะมีการซ่อมครับ

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒

ท่อมันสูงขึ้นมาแล้วที่มันต่ำลงตรงกลางมันสูงเหมือนไวต์้าตอนป่าเมืองท่าผมไปตรวจกับ
รองถวิล มาสมัยนั้นอะ

นิวัฒน์ สำอางค์
ผอ.กองช่าง รก.ปลัด
อบต.แสนตอ

เดี๋ยวปรับระดับถนน เดี่ยวจะนำท่อลอดลงไปตรงนั้นมันเป็นร่องล้อยู่ดูเหมือนโค้ง

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒

ผมพูดถึงเรื่องท่อมันผุดขึ้นมา มันทำฝาท่อไม่ได้มันแยะลงไปถ้าช่างไปดูช่างจะรู้วัดระดับ
ให้มัน มันจะต้องขุดตรงนั้นตกลงไปเหมือนที่ ผอ.บอกว่ากดตรงสูงลงไปแล้วช่างทำยช่าง
รับเหมาเอาเชือกซึ่งไม้พาดไปวัดของเก่า ของหมู่ ๒ ใต้สุดทำยอะ มันเอาไม้พาดปาก
ท่อแล้วเอาเชือกห้อยกับก้อนหินไว้ผูกตรงนั้นเป็นเกณฑ์ขุดมาถนนมันเป็นโคกกลาง ช่าง
ทำยต่ำ มันไม่ได้ขุดเตี้ย กลาง การทำงานคือ

นิวัฒน์ สำอางค์
ผอ.กองช่าง รก.ปลัด
อบต.แสนตอ

เราต้องไล่ระดับจากที่ต่ำไปที่สูงถ้าเราไล่จากที่สูงไปต่ำจะไม่มีปัญหา

- สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒
- ใช่ ถ้าผู้รับเหมาทำให้จุดพื้นให้เลยไปในระดับเดียวกันท่อมันจะได้ไม่โผล่ บ่อพักต้องแยกนี้คือการเข้าใจของการทำงานแต่ช่างคนนี้ไม่เก่ง
- นิวัฒน์ สำอางค์
ผอ.กองช่าง รก.ปลัด
อบต.แสนตอ
- งานต่อไปผมจะเป็นคนไปดูแลคุมงานเองครับ
- สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒
- ผมฝากด้วยแล้วกันครับ
- สาโรจน์ โพธิ์ไทย
ประธานสภา ฯ
- ฝาก ผอ.บอลดูแลควบคุมงานให้ด้วยนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
- อำนาจ ศรีจันทร์
ส.อบต.หมู่ ๑๓
- ผมมาเขียนคำร้องทำไฟไว้ ๒ เดือนแล้ว ไม่เห็นออกมาทำให้ผมเลย
- จิราพร แสนสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๐
- ตอนนี้กำลังไล่ทำ กำลังเข้าทำไฟที่ หมู่ ๑๐ อยู่คะ
- กฤษ์ แป๊ะแก้ว
ส.อบต. หมู่ ๑
- ท่ตรงบ้านยายกุ่มนยุบครับ
- มัน มีจัน
เลขานุการนายก ฯ
- ช่วงนี้ฝ่ายปกครองเริ่มจาก ม.๑ , ม.๒, ม.๔, ม.๕, ม.๑๐ ,ม.๑๓ และ ม.๖, ม.๗, ม.๑๑ ม.๙, ม.๘ โดยใช้รถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.ของเราออกตรวจตราลาดตระเวนเข้าไปสืบเสาะภายในมีการแบ่งโซนตรวจหมู่บ้านตั้งแต่ เวลา ๒๒.๐๐ -๐๐.๐๐ น.ต้องระวังกันนะครับบ้านที่มีตู้หยอดเหรียญ โดนงัดกันบ่อยมาก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถจับคนร้ายได้ เลยให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ช่วยออกตรวจ พื้นที่ไหนเกิดเหตุให้รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ตัวเองก่อน แล้วค่อยมาขอคู่มือแจ้งจรรยาบรรณของ อบต. ก่อสร้างจรปิดของ อบต.จุดไหนเสียก็แจ้งที่ผมได้โดยตรง หรือแจ้งที่ นายสมชาย ใจตรงได้เลยครับ
- สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต.หมู่ ๑๒
- ก่อสร้างจรปิดจะไปดูที่ต้องวิ่งมาเอากุญแจที่ อบต ให้เจ้าหน้าที่ออกเช็คกล่องเลยว่าตัวไหนเสีย เสียก็จุด ให้แจ้งนายก ทำหนังสือขอซ่อมแซม
- มัน มีจัน
เลขานุการนายก ฯ
- เจ้ตั้ง หมู่ ๗ เขาเจอผม เขาบอกว่าท่อน้ำเขาตัน ฝากท่านรองประธานสภาด้วยครับ
- ธัญญาพัฒน์ ภัคพาณิชย์
หัวหน้าสำนักปลัด
- ขออนุญาตนะครับ การถอดรายงานการประชุมครั้งนี้และครั้งต่อไป บางช่วง บางตอนที่ท่านได้พูดคุยกัน ที่นอกเหนือจากวาระ สำคัญ ๆ ขออนุญาตตัดออกไม่พิมพ์ใส่มาในรายงานการประชุมนะครับ ขอแจ้งให้ทุกท่านรับทราบก่อน อีกเรื่อง ๒ เรื่องนะครับ

๑. เรื่องของงานสาธารณสุข ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เราได้ดำเนินการเรื่องการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ซึ่งตอนนี้ ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่เกินอาทิตย์หน้า หรือประมาณ ต้นเดือน มิถุนายน นี้ เราจะได้ทำการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากันนะครับ ซึ่งในขณะนี้ จัดเตรียมอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยา ป้ายห้อยคอ กุ้งมือ สลิ่งฉีดยา ได้จัดเตรียมรอวัคซีน วัคซีนพิษสุนัขบ้าจะมาถึงในอาทิตย์หน้านี้ครับแจ้งให้รับทราบโดยทั่วกันครับ เรื่องที่ ๒. ขอเชิญน้องนิติกร ครับ

ติเบญญา คำจันทร์
นิติกรปฏิบัติการ

เรื่องประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ อาคารบ้านเรือนมีการติดตั้งบ่อดักไขมัน กระทรวงมหาดไทยได้มีการกำหนดให้มีการจัดการการบำบัดน้ำเสียในอาคารบ้านเรือนในชุมชนและสถานที่สำคัญต่างๆตามนโยบายรัฐบาลเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชน โดยกำหนดระยะแรก ๑๘๐ วัน ส่วนที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระยะที่ ๑ เร่งรัดให้อบตออกข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ๒ กำหนดให้ติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียกลุ่มเป้าหมายแรกในความรับผิดชอบของอบต. ๑ โรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต. หรือโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของอบต.ทุกแห่ง ๒ ร้านอาหารตลาดโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองกรุงเทพฯและพัทยา ๓ แจ้งแนวทางเร่งรัดและการณรงค์และการดำเนินงานตามหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคารในรูปแบบของบุคลากรในการติดตั้งเช่นการทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคารอันนี้ข้อแรกก็คือเราทำข้อบัญญัติไปแล้วซึ่งต้องรอประกาศจากราชการงานเบกษาที่นี้จะเหลืออีก ๑ ข้อก็คือการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคารใน ศพต.หรือสถานที่อื่นๆอยากฝากผู้นำในการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเพราะว่าถ้าเกิดเขาจับมันออกมาบังคับใช้แล้วเนี่ยการขออนุญาตปลูกสร้างก็จะต้องมีการติดตั้งมาด้วยไขมันตามบ้านเรือนอาคารด้วยตามหมู่บ้านก็ต้องติดตั้งบ่อดักไขมันและการบำบัดน้ำเสียด้วย เพียงแต่ข้อบัญญัติยังไม่มีผลบังคับใช้จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พวกเราเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ไม่ ๒ ก็ ๓ ปี แต่ว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดมาเลย ๑๘๐ วันก็คือให้เริ่มเป้าหมายแรกก็คือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อปท.ดูแล ข้อบัญญัติไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังนะคะ

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต. หมู่ ๑๒

ม.๘ , ม.๙ ,ม.๑๑ ไหล่ทางที่ลาดยางใหม่มันทรุด อยากได้หินคลุกลงก่อนได้ไหมครับ

สาโรจน์ โพธิ์ไทย
ประธานสภา ฯ

เดี๋ยวเราจะลาดยางใหม่เส้นบ้านลุงหงวน เราจะทำการลอกหน้าถนนของเก่า ท่านสุเจตจะยินดีจะนำหน้าถนนที่ลอกไปถมไหล่ทาง ม.๘ , ม.๙ ,ม.๑๑ ก่อนไหมครับ แต่ท่านสุเจตต้องมาเขียนคำร้องให้ด้วยนะครับ

สุเจต ธนกุลศรีสุข
ส.อบต. หมู่ ๑๒

ผมขอหินคลุกได้ไหม

สาโรจน์ โพธิ์ไทย
ประธานสภา ฯ

ต้องสอบถามผู้บริหารก่อนนะครับ

พรทิพย์ แสนสุข
นายก อบต.แสนตอ

หिनคลุกจะลงตามหน้าบ้านประชาชนไม่ได้นะคะ ให้ ผอ.กองคลังชี้แจง

ภาวิณี เล็กอาราม
ผู้อำนวยการกองคลัง

หिनคลุกลงไหล่ทาง ไหลถนนได้ แต่หिनคลุกเอาไปลงตามหน้าบ้านประชาชนไม่ได้ ค่ะ

สาโรจน์ โพธิ์ไทย
ประธานสภา ฯ

มีข้อซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาสัปดาห์สามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ เสวก โพธิ์ขาว ผู้จตรายงานการประชุม
(นายเสวก โพธิ์ขาว)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ สาโรจน์ โพธิ์ไทย ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสาโรจน์ โพธิ์ไทย)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่ามีข้อความถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุเจต ชนกุลศรีสุข)

ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ..... คณะกรรมการ
(นายอำนาจ ศรีจันทร์)

ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ..... คณะกรรมการ
(นายอำนาจ แสนสุข)

ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

